

## THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THU THẬP THÔNG TIN GIÁ TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

Chỉ số giá tiêu dùng là thông tin quan trọng phản ánh sự biến động của giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, đo lường mức độ lạm phát, phục vụ công tác quản lý điều hành của Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 1134/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Điều tra giá tiêu dùng thời kỳ 2020-2025. Theo phân công của Cục thống kê, Chi cục thống kê Quận 1 tổ chức thu thập thông tin giá hàng hóa và dịch vụ mỗi tháng 3 kỳ, tại 617 điểm, tổng số mặt hàng lấy giá 1.941 mặt hàng.

Để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của số liệu, phòng Kinh tế Cục thống kê đã phối hợp với các quận, huyện kiểm tra việc thu thập giá tiêu dùng (CPI) đặc biệt là các mặt hàng không có biến động giá trong 8 tháng qua.

Chiều ngày 11/09/2024 đoàn Giám sát viên Cục Thống kê và Chi cục Thống kê Quận 1 đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu thập giá tiêu dùng tại chợ Tân Định Quận 1. Đoàn có 4 thành viên, do Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng phòng Thống kê kinh tế làm trưởng đoàn.



Tại đây, đoàn đã trực tiếp phỏng vấn các hộ kinh doanh tại chợ, thu thập thông tin và so sánh đối chiếu thông tin đã thu thập trước đó. Kết quả kiểm tra cho thấy các điều tra viên đã thực hiện đúng phương án điều tra, lấy giá đúng theo từng mặt hàng. Trong 8 tháng đầu năm, giá cả hàng hóa trên địa bàn Quận giữ mức ổn định, một số mặt hàng không tăng giá. Một số hộ kinh doanh cho biết trong tình hình kinh

tế còn khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, họ phải tìm mọi cách để không tăng giá, giữ chân khách hàng, lầy công làm lời.



Tại buổi làm việc Chi cục Thống kê Quận 1 cũng nêu một số khó khăn trong công tác thu thập giá như khó tuyển điều tra viên, điều tra viên thường xuyên bỏ việc do thù lao cho điều tra viên thấp, phải đi thu thập nhiều điểm. Một số hộ kinh doanh không muốn cung cấp thông tin, gây khó khăn trong công tác phỏng vấn.

Mặc dù chịu tác động từ tình hình kinh tế khó khăn chung, mức lương cơ sở tăng, tỷ giá USD tăng, nhưng bằng nhiều chương trình bình ổn giá, giá cả tại thành phố vẫn giữ mức ổn định, góp phần đảm bảo đời sống người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn./.

**CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN 1**